



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ สส๒๕๖

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์  
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสาร หนองบัวแดง หนองบัวระเหว และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๑๓  
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดบทความ  
หรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา  
ระดับประถมศึกษาประชาสัมพันธ์ผลการอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าวให้ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ศิลปเทศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๔๔-๘๒๒-๒๐๓



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๑๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์  
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดบทความหรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ผลการอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าวให้ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชี "ชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือเพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา" ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อโอนเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



รายนามนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก

เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	สังกัด	จังหวัด	โรงเรียน
1	ด.ญ.ปวรินทร์ แซ่โล้	ทม.อรัญญประเทศ	สระแก้ว	เทศบาลบ้านกิโหลสอง
2	ด.ญ.ณภัทร นรศาควัต	อบจ.ระยอง	ระยอง	อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
3	ด.ช.รชต อิน่าน	ทน.ลำปาง	ลำปาง	เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4	ด.ญ.ปณิตตา หนูเทียน	ทม.เพชรบุรี	เพชรบุรี	เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
5	ด.ญ.ณิชภาพร บัวจุม	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	โรงเรียนสิริสุนหาญ
6	ด.ญ.กมลชนก ธรรมศิริ	ทน.นนทบุรี	นนทบุรี	นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
7	ด.ญ.พิทยาภรณ์ ประพฤตชอบ	ทม.ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	เทศบาลวัดชัยชุมพล
8	ด.ช.อนพัทธ์ ศรีชนะน้อย	ทม.ตะลุม്പัน	ปัตตานี	เทศบาล 1 บ้านตะลุม്പัน
9	ด.ญ.นาตาชา นิลโท	ทม.สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	เทศบาล 1 วัดประตูลสาร
10	ด.ญ.กัญญกร ทาตะภิรมย์	ทม.พัทลุง	พัทลุง	เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
11	ด.ญ.ศิริโรรัตน์ เชื้อดี	ทม.ลำพูน	ลำพูน	เทศบาลสันป่ายางหน่อม
12	ด.ญ.ปาฎลี หมุนลี	ทม.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	เทศบาลท่าอิฐ



### พระโอวาทของประธานกรรมการ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  
ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์  
ทุนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีนี้ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มีความยินดีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา  
ในโครงการต่าง ๆ เช่นที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ แม้ว่าในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดจะเห็นควร  
ไม่จัดพิธีมอบทุนเช่นเคย เพื่อที่จะได้ไม่มีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน นับว่าน่าเสียดาย  
ที่ผู้รับทุนจะไม่มีโอกาสได้มาชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แม้ว่าทุนที่มูลนิธิฯ มอบจะเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด แต่ในบรรดาทุนเหล่านั้น มีสำหรับนิสิต  
นักศึกษาแพทย์และพยาบาลรวมอยู่ด้วย อีกทั้งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ก็มีที่ทำการค้นคว้าวิจัย  
ในเรื่องการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขอยู่ด้วยไม่น้อย ทุนการศึกษาที่มอบนี้จึงน่าจะยังประโยชน์  
แก่การนั้น ๆ อย่างน้อยในทางอ้อม

อันที่จริงมูลนิธิฯ นี้มีวัตถุประสงค์ทั้งสนับสนุนการอบรม การศึกษา และให้ความช่วยเหลือ  
แก่นักศึกษาที่ขัดสน อีกทั้งสนับสนุนสถาบันการแพทย์ และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน  
วัตถุประสงค์สองประการนี้เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างสำคัญ แต่ด้วยกำลังเงินของมูลนิธิฯ  
มีไม่มากนัก มูลนิธิฯ มักจะมีได้ให้การสนับสนุนแก่สถาบันการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยตรง

สำหรับทุนการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ นั้น มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกสาขาวิชาที่สนพระราชหฤทัย  
เป็นพิเศษ ทั้งในเชิงส่วนพระองค์และความจำเป็นแห่งพระราชกรณียกิจในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์

จึงขอให้ผู้รับทุนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแผ่ต่ออาณาประชาราษฎรทุกหมู่เหล่า  
ในพระชนมชีพของทั้งสองพระองค์ ขออวยพรให้ผู้รับทุนทุกคนปราศจากโรคพยาธิ ตั้งใจเรียนให้ดี จะได้มีโอกาส  
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยดี และในการนี้ช่วยพัฒนาประเทศด้วย